

Bất cứ cái gì đều là ‘Cây Cà Rem’ tại Cuộc Triển Lãm **Endless Summer** của Phi Trường John Wayne

Cuộc triển Lãm mới nhất **Vi Smith** với đề tài **Endless Summer** tại Phi Trường John Wayne là một sự tôn kính ngọt ngào đối với Quận Cam nắng ấm quanh năm. Cuộc trình diễn sống động này sẽ được trưng bày từ ngày 10 Tháng Mười Một, 2023 cho đến ngày 10 Tháng Ba, 2024.

Các họa sĩ **Betsy Enzensberger** và **Sarah Stieber** minh họa vô số những niềm hân hoan của mùa hè trong sự hợp tác này, với đầy màu sắc, từ những cây cà rem đang tan đến những hồ bơi lấp lánh như mời gọi bạn đến ngập lặn vào.

**Enzensberger** là một họa sĩ chuyên sử dụng những đề tài từ đại chúng của miền Nam California đã chào mừng nghệ thuật điêu khắc bằng nhựa với nhiều sắc thái của bà. Những tác phẩm **Original Melting Pops™** của bà là một sự cống hiến cho món ăn ưa thích mùa hè của thời thơ ấu – cà rem cây.



**Pastel Purple, Betsy Enzensberger**, bằng Nhựa, 2023

**Enzensberger** đã tạo ra 82 cây cà rem hoàn toàn mới theo đơn đặt hàng cho cuộc triển lãm. Món ăn giải khát ngọt ngào đã được cân bằng một cách tế nhị với việc xếp đặt chồng chất lên nhau và ở trên đầu một trái cherry, dường như nhường chỗ cho việc ôm chầm lấy cái nóng của mùa hè.



*Onward and Upward*, Betsy Enzensberger, bằng Nhựa, 2023

Hãy nhào xuống! Nước lạnh không sao đâu trong một loạt tác phẩm của *Stieber's "Water"*. Sarah Stieber, một họa sĩ đồng thời tại San Diego, California, phản ánh phong cách đầy màu sắc và sống động của bà trong các tranh vẽ về hồ bơi.

Cuộc triển lãm trưng bày những nhân vật được trang hoàng trong bộ trang phục lấp lánh và chìm đắm trong mặt nước phản chiếu. Thế đứng sống động và quần áo lộng lẫy gợi lên một ý nghĩa của sự tự tin, phản ánh niềm tự hào trong danh tính của một người. Và không còn cách nào hơn để trình bày tình cảm bằng cách trưng bày lối đứng tự tin trong bộ áo tắm kim tuyến?



*Pineapple Express*, Sarah Stieber, Acrylic Oil on Canvas, 2019

Những nỗ lực hợp tác của **Enzensberger** và **Stieber** truyền cảm hứng cho khách tại các Trạm tắm nắng trong những ánh sáng của mùa hè ấm áp và tựa vào bên trong những ham muốn mùa hè của họ. Hoặc là du khách của Miền Nam California hay cư dân địa phương, chúng tôi xin mời quý vị thưởng thức những ưu thích thú vị này.



*Fish Out of Water*, Sarah Stieber, Acrylic Oil on Canvas, 2021

Cuộc triển lãm sẽ được trưng bày tại Phòng Trưng Bày **Vi Smith**, trong Trạm A.

Không có vé lên máy bay? Không sao! Quý vị có thể tiếp cận phía bên an ninh của Phi trường John Wayne với thẻ **OC AirPASS**, thẻ tiếp cận sau khi được khám xét. Muốn biết thêm thông tin làm thế nào để có thể có thẻ **OC AirPASS**, xin vào [www.ocair.com/travelers/services/oc-airpass/](http://www.ocair.com/travelers/services/oc-airpass/).

Muốn biết thêm thông tin về Chương Trình Mỹ Thuật của Phi trường John Wayne, Xin liên lạc với Quản Thủ Phòng Triển Lãm Heather Bowling tại [hbowling@ocair.com](mailto:hbowling@ocair.com).

###